

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ประจำปี 2560

บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักปรัชญาการบริหารในการดำเนินธุรกิจ ที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ โดยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ ทุกคน ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ และ ร่วมกันต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันในทุกรูปแบบ ซึ่งได้กำหนดแนวทางและมาตรการการปฏิบัติการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันที่เหมาะสม และรวมทั้งสื่อสารการดำเนินการต่อต้านทุจริต คอร์รัปชันทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ การจัดฝึกอบรม การบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบและติดตาม ทบทวนการจัดการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจและพัฒนาองค์กรสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

แนวทางและมาตรการการปฏิบัติ ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกคน ยึดมั่นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน หลักจริยธรรมทางธุรกิจ ข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ และรวมทั้งกฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกคน ต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีส่วนร่วมในการทุจริตหรือคอร์รัปชันใดๆ การให้/รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม และรวมทั้งการเรียกรับผลประโยชน์หรือทรัพย์สินใดๆ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในความรับผิดชอบของตนเอง หรืออาจทำให้บริษัทฯ เสี่ยงประโยชน์ใด ๆ
3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกคนจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด การบริการต้อนรับ การเลี้ยงรับรอง การบริจาค การให้เงินสนับสนุน การช่วยเหลือทางการเมือง การดำเนินการใดๆ ในธุรกรรมของ บริษัทฯหรือตามประเพณีนิยม โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม เป็นไปตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจและไม่ส่งผลเสียหายต่อ บริษัทฯ
4. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน โดยการสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติไปยังพนักงานทุกระดับ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทุกๆ ฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบงานและมาตรการต่างๆ เพื่อให้มีระบบการควบคุม ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ธุรกิจ กฎหมาย ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และรวมทั้ง กฎเกณฑ์และ กฎระเบียบต่างๆ ของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ระบบงาน ขั้นตอนการปฏิบัติและการดำเนินงานของทุกๆ หน่วยงานที่อาจเกิดความเสี่ยงด้านทุจริต และคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตหรือคอร์รัปชันและการบริหารจัดการให้มีการปรับปรุงระบบ หรือกระบวนการควบคุมที่มีความเหมาะสม
6. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ ทุกคนไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทฯ ส่งเสริมให้มีช่องทาง การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ความเป็นธรรม และการคุ้มครองพนักงานที่ร้องเรียนหรือให้เบาะแสด ข้อมูล ข้อเท็จจริงและพนักงานที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
7. บริษัทฯ จัดให้มีกระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนข้อเท็จจริง กระบวนการพิจารณาตัดสินที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและคอร์รัปชันที่มีความโปร่งใสและยุติธรรม รวมทั้งการลงโทษในกรณีที่มีการกระทำใดๆ ที่มีเจตนาฝ่าฝืนนโยบายฯ หรือ เข้าข่ายทุจริตหรือคอร์รัปชัน

นโยบายฉบับนี้ ให้ถือใช้ปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป


(นายประพัฒน์ โพธิ์วรรณ)

ประธานกรรมการ

บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)